



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
สำนักงานการนวดไทย  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์	รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	ผู้รับคำรับรอง
และ		
นายสมศักดิ์ กริชชัย	ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองสองฝ่าย สัญญาร่วมกันและใช้สำหรับกรอบระยะเวลาประเมินรอบ ๙ เดือน  
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เกณฑ์การประเมิน  
ตัวชี้วัด น้ำหนัก และค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานการนวดไทย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย  
คำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะ  
ผู้บังคับบัญชาของ นายสมศักดิ์ กริชชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และน้ำหนัก รวมถึงเกณฑ์การประเมิน  
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ  
กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสมศักดิ์ กริชชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย  
ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๒ / ๕. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์

๒

๕. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ กริชชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย ได้ทำความเข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับเป้าหมายชั้นสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ กริชชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย รับทราบและจะดำรงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการวัฒนธรรมองค์กร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (I AM DTAM) และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
๗. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจในคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับคำรับรอง




(นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์)  
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย  
และการแพทย์ทางเลือก  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้ทำคำรับรอง



(นายสมศักดิ์ กริชชัย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พยาน



(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)  
รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย  
และการแพทย์ทางเลือก  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการนวดไทย

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ขั้นมาตรฐาน)
<b>ตัวชี้วัดหน่วยงาน</b>			
การประเมิน ประสิทธิผลการ ดำเนินงาน (Performance Base)	๑. ระดับความสำเร็จการจัดทำรูปแบบการนวด ไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย	๒๐	ระดับ ๒ ดำเนินการตาม ขั้นตอน ๑ - ๔ แล้วเสร็จ
	๒. ระดับความสำเร็จการนำองค์ความรู้มีเวช เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐	ระดับ ๒ ดำเนินการตาม ขั้นตอน ๑ - ๔ แล้วเสร็จ
	๓. จำนวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยที่ได้รับ การเผยแพร่	๓๐	จำนวนองค์ความรู้ ๓ เรื่อง
	<b>รวม</b>	<b>๗๐</b>	
<b>ตัวชี้วัดร่วม</b>			
การประเมินศักยภาพ การดำเนินงาน (Potential Base)	๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ หน่วยงาน	๘	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙
	๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	๘	- เว็บไซต์มีอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ - อัปเดตเว็บไซต์ ๑ ครั้งต่อไตรมาส
	๓. ระดับความสำเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	๘	- ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา - ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐ - น้ำหนักดีขึ้น ร้อยละ ๗๕
	๔. ระดับความสำเร็จของการประเมินความ พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน	๖	มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง พอใจฯ ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙
	<b>รวม</b>	<b>๓๐</b>	

**ตัวชี้วัดหน่วยงาน  
สำนักงานการนวดไทย**

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง  ตัวชี้วัดใหม่  ตัวชี้วัดเดิม

<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ :</b> ระดับความสำเร็จการจัดทำรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยว สุขภาพวิถีไทย หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ	<b>น้ำหนัก</b> ร้อยละ ๒๐
--	-----------------------------

<b>ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :</b> เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Excellence ) แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจรโครงการ
--

<b>คำอธิบาย :</b> (นิยาม รายละเอียดการดำเนินงาน ขอบเขตการประเมิน) <b>การท่องเที่ยวสุขภาพไทยวิถีไทย หมายถึง</b> การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิถีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (health beauty and spa) <b>รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย หมายถึง</b> การใช้ศาสตร์การนวดไทย ที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีการเพิ่มมูลค่าเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชน <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรูปแบบการนวดไทยในการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็น (ร่าง) รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ขั้นตอนที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยและพัฒนา รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ขั้นตอนที่ ๕ นำรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยนำร่องดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
--

<b>สถานการณ์ :</b> การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีการบริหารขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism อีกทั้งนโยบายดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกรอบแนวคิด หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชน ปัจจุบันการนวดไทยได้รับความนิยมในการดูแลสุขภาพจากชาวไทยและชาวต่างชาติ
--

ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการ นวดไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาการนวดไทยต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยนำอัตลักษณ์ไทยมาเป็นจุดสร้างรายได้ให้บูรณาการกับการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ดำเนินการนำร่องในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	ระดับ ๑ ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ - ๓ แล้วเสร็จ
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	ระดับ ๒ ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ - ๔ แล้วเสร็จ
ขั้นสูง	๑๐๐	ระดับ ๓ ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ - ๕ แล้วเสร็จ

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากตำรา / ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ	เอกสาร(ร่าง)รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย	รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	นำรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายและประเมินผล	รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของพื้นที่เป้าหมาย

แหล่งข้อมูล : รายงานของสำนักงานการนวดไทย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานการจัดทำรายงานของสำนักงานการนวดไทย

**ประโยชน์ที่จะได้รับ :**

๑. ผู้ประกอบการด้านการนวดไทยมีรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยที่ถูกต้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
๒. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการนวดไทยจากผู้ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย

<p><b>ผู้กำกับตัวชี้วัด :</b> นายสมศักดิ์ กริษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย</p>	<p>หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๘๔ ๖๖๘๓</p>
<p><b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> ๑. นางนันทน์ภัส ต้อยตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>๒. นางประภาศรี วงษ์มิตรแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>๓. นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ</p> <p>๔. นางสาวคัญพมรา สิทธิไกรพงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ</p> <p>๕. นายเจียรธรรม อภิจรยาธรรม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ</p> <p>๖. นายชัยวัฒน์ อุทยาน นักวิชาการสาธารณสุข</p> <p>๗. นางสาวบัณฑิตา อ่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ -</p>



**ตัวชี้วัดหน่วยงาน  
สำนักงานการนวดไทย**

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง  ตัวชี้วัดใหม่  ตัวชี้วัดเดิม

<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ :</b> ระดับความสำเร็จการนำองค์ความรู้ณิเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ	<b>น้ำหนัก</b> ร้อยละ ๒๐
---	-----------------------------

**ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :**  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

**คำอธิบาย :**  
ณิเวช หมายถึง ศาสตร์ที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยได้เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยใช้หลักการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายทำให้การไหลเวียนของเลือดลม และน้ำเหลือง สะดวก สามารถนำศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพทั้งบำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ นำสู่การใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

**ขั้นตอนการดำเนินงาน :**  
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้ณิเวช  
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ณิเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
ขั้นตอนที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเอกสารสรุปองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ  
ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำองค์ความรู้และหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อให้สามารถใช้ศาสตร์องค์ความรู้ณิเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง  
ขั้นตอนที่ ๕ นำหลักสูตรณิเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง

**ขอบเขตการประเมิน :** ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

**สถานการณ์ :**  
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กลุ่มงานวิชาการนวดไทยสถาบันการแพทย์แผนไทย จึงได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพในภูมิภาค โดยได้เห็นความสำคัญของศาสตร์ณิเวชที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยได้ และเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยใช้หลักการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายให้การไหลเวียนของเลือด ลม และน้ำเหลือง สะดวก และในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ได้มีการจัดอบรมให้บุคลากรสาธารณสุขไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๑ คน จาก ๙๗ หน่วยงาน และปัจจุบันพบว่าแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุขหลายแห่ง ได้นำศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ ทั้งบำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้และเกิดความต้องการของการนำสู่การปฏิบัติในระบบบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาศาสตร์ณิเวชมาพัฒนาต่อยอดในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรค

**ข้อมูลพื้นฐาน :**

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-

**แผนระยะยาว / Road Map :**

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	ระดับ ๓ หลักสูตรมณีเวชเพื่อ ใช้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุทดลองใช้ใน พื้นที่นำร่อง	-	-	-	-

**เกณฑ์การประเมิน :**

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	ระดับ ๑ ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ - ๓ แล้วเสร็จ
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	ระดับ ๒ ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ - ๔ แล้วเสร็จ
ขั้นสูง	๑๐๐	ระดับ ๓ ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ - ๕ แล้วเสร็จ

**เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :**

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากตำราและ ผู้เชี่ยวชาญ	เอกสาร(ร่าง)มณีเวชเพื่อใช้ในการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้และ หลักสูตรมณีเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	นำหลักสูตรมณีเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุไปทดลองใช้ในพื้นที่นำร่องและ ประเมินผล	รายงานผลการประเมินการ ดำเนินงานของพื้นที่เป้าหมาย

**แหล่งข้อมูล :** รายงานของสำนักงานการนวดไทย

**วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานการจัดทำรายงานของสำนักงานการนวดไทย

**ประโยชน์ที่จะได้รับ :**

- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้มณีเวชเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- ประชาชนผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการการดูแลสุขภาพด้วยมณีเวชที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ

**ผู้กำกับตัวชี้วัด :** นายสมศักดิ์ กริษฐ์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๘๔ ๖๖๘๓

ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย



ผู้จัดเก็บข้อมูล :	๑. นางนันทน์ภัส ต้อยตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ -
	๒. นางประภาศรี วงษ์มิตรแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ -
	๓. นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ -
	๔. นางสาวคัญทมาธา สิทธิไกรพงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ -
	๕. นายเจียรธรรม อภิจรรยาธรรม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ -
	๖. นายชัยวัฒน์ อุทยาน นักวิชาการสาธารณสุข	หมายเลขโทรศัพท์ -
	๗. นางสาวบัณฑิตา อ่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หมายเลขโทรศัพท์ -

**ตัวชี้วัดหน่วยงาน**  
**สำนักงานการนวดไทย**

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง  ตัวชี้วัดใหม่  ตัวชี้วัดเดิม

<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ :</b> จำนวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยที่ได้รับการเผยแพร่ <b>หน่วยวัด :</b> จำนวน (เรื่อง)	<b>น้ำหนัก</b> ร้อยละ ๓๐
--	-----------------------------

**ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :**  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence )  
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์  
ผสมผสาน

**คำอธิบาย :** (นิยาม รายละเอียดการดำเนินงาน ขอบเขตการประเมิน)

**องค์ความรู้ด้านการนวดไทย หมายถึง** ความรู้ในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัด การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง ประคบ อบ หรือวิธีการอื่นตามศิลปะการนวดไทย หรือด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยองค์ความรู้นี้ประกอบด้วย การนวดไทย ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. มาตรฐานการนวดไทย เป็นการจัดทำองค์ความรู้สำหรับใช้ในการให้บริการการนวดไทย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยสร้างคุณค่าและส่งเสริมการอนุรักษ์และยกระดับบริการการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการในทุกระดับ ให้เป็นกรอบการปฏิบัติร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒. การนวดไทยแก้ลมอันทพฤทธิ คือ การนวดที่เกิดจากลมธาตุทั้ง ๔ ที่เป็นมูลเหตุของโรค ผู้ที่จะแก้ลมนี้ได้ ก็ต้องศึกษารู้จักตำแหน่งที่อยู่ของเอ็นนอกเอ็นในและเส้นต่างๆ โรคที่เกิดจากลมนี้ได้แก่

๑) โรคที่เกิดจากปถวีธาตุ (ธาตุดิน) มีอาการแสดงท้องแข็งเป็นดาน หยิกหรือทุบลงไม่รู้สึกร้าว

๒) โรคที่เกิดจากอาโปธาตุ (ธาตุน้ำ) มีอาการแสดงร่างกายเป็นน้ำเหลืองขึ้น ในบางขณะ มีอาการเมื่อยขบไปทั่วทั้งตัว กล้ามเนื้อตามบริเวณท้องอึกเสบและเจ็บนานๆ

๓) โรคที่เกิดจากวาโยธาตุ (ธาตุลม) มีอาการโลหิตและน้ำเหลืองจาง ผิวขาวชาซีด เหงื่อมักมีกลิ่นสาบ

๔) โรคที่เกิดจากเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) มีอาการหน้าและนัยน์ตาแดง ท้องเฟ้อ ท้องขึ้น เหนื่อยอ่อน

๓. การนวดไทยสำหรับนักกีฬา คือ การนำภูมิปัญญาการนวดไทย ที่จะนำไปใช้ดูแลสุขภาพของนักกีฬาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งการนวดมีผลต่อสุขภาพของนักกีฬาเป็นอย่างมาก เพราะการนวดจะมีผลในการลดอาการปวด ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดการเกิดตะคริว การนวดยังทำให้การหมุนเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองดีขึ้น ทำให้อาการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายดีขึ้น ลดการเกิดแผลในกล้ามเนื้อของร่างกายภายในและผิวหนังภายนอก ตลอดจนการนวดยังทำให้กล้ามเนื้อนักกีฬามีการปรับและรักษาให้มีสภาพยืดหยุ่นดี มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬา

๔. การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ) คือ การนวดที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ความรู้สึกสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมดี อารมณ์จิตใจสดชื่นเบิกบาน ลดอาการปวดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ การปวดข้อต่อ การปวดที่มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย เมื่อยล้า มักจะบอกตำแหน่งปวดไม่ค่อยชัดเจน การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากเส้นเอ็น การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากเส้นประสาทถูก

กดทับ การปวดเมื่อยจากเส้นเลือดขอดบริเวณขา มีวิธีการนวดสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การกด บีบ ลูบไล้ ทูบ เคาะเบาๆ และมีข้อควรระวัง ผู้สูงอายุที่มีโรคต่างๆ ซึ่งการนวดไทยจะช่วยบำบัด รักษาโรค ป้องกันโรค พิ้นฟูสมรรถภาพ และสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

**ขั้นตอนการดำเนินงาน :**

- ๑) รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่จัดทำเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านการนวดไทย
- ๓) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเอกสารสรุปองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ
- ๔) เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการได้ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

**สถานการณ์ :**

การนวดไทย เป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์ของชาติไทย ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนนับตั้งแต่อดีต เป็นศาสตร์และศิลป์หนึ่งที่สำคัญของหลักวิชาการแพทย์แผนไทย มีอัตลักษณ์เฉพาะที่ได้พัฒนาผ่านการบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์ในระบบการแพทย์อื่นๆ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่มีการสืบทอดความรู้มาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยผู้มีความเชี่ยวชาญ สร้างคุณค่าสำคัญในด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำองค์ความรู้เรื่องการนวดไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า องค์ความรู้การนวดไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำมาตรฐานการนวดไทยเพื่อผลักดันสู่สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยเพื่อให้การบริการมีคุณภาพและปลอดภัย การพัฒนาองค์ความรู้การนวดไทยแก้ลมอันทพฤทธิการนวดไทยสำหรับนักกีฬา และการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ) จะเป็นความรู้ทางวิชาการด้านการนวดไทย และเพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้กับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมทั้งมีการผลักดันขับเคลื่อนการนวดไทยทั้งระบบโดยเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ข้อมูลพื้นฐาน :**

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	๒	๑	๑	๔	๒

**แผนระยะยาว / Road Map :**

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	๓	๕	๕	๕	๕

**เกณฑ์การประเมิน :**

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	จำนวนองค์ความรู้ ๒ เรื่อง
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	จำนวนองค์ความรู้ ๓ เรื่อง
ขั้นสูง	๑๐๐	จำนวนองค์ความรู้ ๔ เรื่อง

**เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :**

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากตำราและ ผู้เชี่ยวชาญ	เอกสาร(ร่าง)องค์ความรู้ ๔ เรื่อง
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ด้านกร นวดไทย	รายงานการประชุมคณะกรรมการ
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนวดไทยสำหรับผู้ ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แผนไทยประยุกต์และผู้สนใจ	เอกสารเผยแพร่และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

**แหล่งข้อมูล :** รายงานของสำนักงานการนวดไทย

**วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานการจัดทำรายงานของสำนักงานการนวดไทย

**ประโยชน์ที่จะได้รับ :**

- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้ทางด้านการนวดไทย
- ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการนวดไทยที่เป็นมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะโรคเพิ่มขึ้นได้ในระบบบริการสุขภาพ

**ผู้กำกับตัวชี้วัด :** นายสมศักดิ์ กริษฐ์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๘๔ ๖๖๘๓

ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย

**ผู้จัดเก็บข้อมูล :**

๑. นางนันทน์ภัส ต้อยตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ -

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นางประภาศรี วงษ์มิตรแท้

หมายเลขโทรศัพท์ -

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓. นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ -

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

๔. นางสาวคัญพมรา สิทธิไกรพงษ์

หมายเลขโทรศัพท์ -

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

๕. นายเชียรธรรม อภิจรยธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ -

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

๖. นายชัยวัฒน์ อุทยาน

หมายเลขโทรศัพท์ -

นักวิชาการสาธารณสุข

๗. นางสาวบัณฑิตา อ่อนแก้ว

หมายเลขโทรศัพท์ -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน